




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

3 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- ทพ.สันติ ศิริวัฒน์ไพศาล ผอ.เขต สปสช. เขต 2 พิษณุโลก เผยผลสำรวจความพึงพอใจประชาชนต่อนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” ในจังหวัดน่านรื่องพบประชาชนพึงพอใจร้อยละ 99 เพราะสะดวกและไม่ต้องต่อคิวเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรัฐเป็นเวลานาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราช ออกประกาศเกี่ยวกับการมารับบริการที่โรงพยาบาลตาม "นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" โดยระบุว่า ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง 30 บาท สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งได้ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ โดยต้องมีใบส่งตัวจากหน่วยบริการประจำที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. เท่านั้น</p>	
<p>แก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก., ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, ch3plus, topnews, newtv)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ แถลงถึงการแก้ไขปัญหาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน ว่า จะใช้จ.ร้อยเอ็ดเป็นโมเดลให้เป็นจังหวัดสีขาวภายในสิ้นเดือน ก.ย. โดยให้ ผวจ.รับผิดชอบ บูรณาการและระดมความร่วมมือกับตำรวจ สำนักงาน.ป.ป.ส. หน่วยงานรัฐ ภาคชช.ในพื้นที่ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังทุกพื้นที่อย่างละเอียด, ระดมตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงทุกคนที่อายุ 16 ปีขึ้นไปในทุกหมู่บ้าน, ขยายผลจับกุมผู้ขาย, แยกผู้เสพตามระดับความรุนแรงมาบำบัด และส่งคืนชุมชนเมื่อมีความพร้อม โดยให้ สธ. ก.มท. และก.กลาโหม ร่วมกันจัดหาสถานที่บำบัดให้เพียงพอ และให้แน่ใจว่าจะไม่กลับไปเสพยาอีก, ช่วยฝึกอาชีพและหางาน, ปลุกฝังค่านิยมคุณค่าใหม่ เด็กและเยาวชนต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นต้น พร้อมขอให้ รมต.ช่วยกันสนับสนุนการกวาดล้างยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ ชกไม่มีมุม</p> <p>- รัฐบาลประกาศนโยบายแก้ไขปัญหาเสพติดให้ทุกหน่วยร่วมมือกันแก้ปัญหา พร้อมขีดเส้นให้ได้ผลใน 3 เดือน โดยเฉพาะ 25 จังหวัดเร่งด่วน ในระหว่างการแถลงนโยบายของนายกฯ มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องยื่นกันพร้อมหน้า พร้อม ผวจ. ซีอีโอองค์กรท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร ป.ป.ส. สาธารณสุข เป็นเรื่องใหญ่ที่ควรต้องทำให้เห็นผลตามนโยบายนี้ เพราะมีชีวิตลูกหลานเป็นเดิมพัน</p>	
<p>เศรษฐกิจสุขภาพ</p> <p>หนุนโคราช เป็นมหานครสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมืองออนไลน์, ไทยโพสต์, thansettakij, thecoverage, thebangkokinsight, plewseengern, kaohoon)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เผยจากการลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุม ครม.นอกสถานที่ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่จ.นครราชสีมา พบว่าเป็นพื้นที่พัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีศักยภาพและความพร้อม ทั้ง Wellness Center สภากาชาดและนวดไทย พรีเมียม Green Health Hotel แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร และร้านอาหาร Clean Food Good Taste Plus จึงร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนเป็นมหานครสุขภาพ ด้วยการพัฒนาศูนย์เวลเนสและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยกระดับการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รณว.สธ. ลงพื้นที่ปิดทริป ครม.สัญจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ch3plus, innnews, theagendathai, headtopics)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รณว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการจ.ชัยภูมิ และจ.นครราชสีมา ในการประชุมกรม.นอกสถานที่ โดยจุดแรกที่ รพ.ปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการ Smart OPD และเยี่ยมชมนิทรรศการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพติดแบบครบวงจร พร้อมพบ อสม. หลังจากนั้นไปที่รพ.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เยี่ยมชมการบริการ โรงงานชาเขียว และศูนย์เกษตรอินทรีย์ พร้อมกล่าวว่า ได้มีโอกาสพบสส.หลายท่านที่ต้องการให้ สธ.ช่วยพัฒนาพ.ในพื้นที่ จึงมอบแนวนโยบายในการพัฒนา รพ. เพื่อยกระดับบริการสาธารณสุขอย่างเต็มที่ และให้สอดคล้องกับความต้องการของปชช.ในพื้นที่ด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, ผจก., ไทยรัฐ, อปท.นิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, mcot, INN, topnews, sondhitalk, isranews, onbnews, hfocus)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ พร้อมคณะเดินทางมายัง รพ.มหาสารนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการจัดสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รณว.สธ. นพ.ประวิณ ตันทประภา ผอ.รพ. คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และ อสม. ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลมีการลงทุนด้านอาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้ว และขอให้ รณว.สธ.ดูแลเรื่องบุคลากร ผลตอบแทน และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งหมอ พยาบาล นักกายภาพ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ถือเป็นเรื่องสำคัญ จึงต้องขยายควบคู่ไปกับการสร้างรพ. ให้เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ รวมถึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>- น.ส.เกณิกา อุ่นจิตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.สัญจร ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ สธ.เสนอให้ สป.สธ. ดำเนินงานคก.รายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (คก.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สป.สธ.) ทั้ง 5 รพ. กรอบวงเงิน 8,510.08 ล้านบาท ดังนี้ 1.รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 2.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ 3.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี 4.รพ.มหาราษฎร์ จ.กาญจนบุรี 5.รพ.มหาสารนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นคก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยตามหลักสากล และขยายเตียงการให้บริการ รองรับผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยวิกฤติ เพื่อให้ปชช.เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ</p>	
<p>ก๊อชซิปปผู้ช่วย รมต.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชซิปปการเมือง</p> <p>-แมงมัว (คอลัมน์นิสต์) ขอเป็นกำลังใจให้นายกองตรี ดร.ธนภฤต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วย รมต.สธ. มีอุปราชผู้มีอิทธิฤทธิ์ เข้ามาเพื่อชนกับทุกเรื่องราวในแวดวงสาธารณสุข เป็นกองหน้ารับเรื่องร้องเรียนความเสียหายทั่วสารทิศ แต่ละวันหลายเรื่องราวเห็นทีมงานทั้งกองกฎหมาย สบส. ทำงานกันแบบใกล้ชิด ประสพการณ์สูง ทุกอย่างสบายใจได้หายห่วง</p>	
<p>ขอความช่วยเหลือ รพ.ทำคลอดลูกจนพิการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, amarintv, thaich8, ch7, bugaboo, nation, thaipbs, tnews, hfocus, workpointnews, pptv)</p> <p>- นางปัทมา แม่ของเด็กหญิง วัย 10 เดือน เข้าพบนายกองตรีธนภฤต จิตรอารีรัตน์ ผช.รมต.สธ. เพื่อขอให้ช่วยเหลือกรณีหมอ รพ.แห่งหนึ่งในจ.ปทุมธานี ให้คลอดลูกด้วยวิธีธรรมชาติ แต่ผิดพลาดทำให้เส้นประสาทที่แขนขวาของลูกขาดจนพิการผิดปกติ โดยเรียกค่าเสียหายจาก รพ. 10 ล้านบาท แต่รพ.ขอให้ลดค่าเสียหายเหลือ 5 ล้านบาท</p> <p>- นายกองตรีธนภฤต จิตรอารีรัตน์ ผช.รมต.สธ. กล่าวว่า รพ.ที่เกิดเหตุเป็นรพ.ของรัฐไม่ได้สังกัด สธ. จึงสั่งการให้กรม สบส. และแพทย์สภาตรวจสอบว่าหมอที่ทำการผ่าคลอดได้ทำตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ พร้อมเชิญรพ.หาหรือเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะนำเด็กไปตรวจที่รพ.ประสาท เพื่อหาสาเหตุว่ามาจากการกระทำของหมอหรือความผิดปกติตั้งแต่ในครรภ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายประจักษ์ สารเทพ ผอ.กองตรวจราชการ เผยว่า ปกติการคลอดลูก หากแม่ไม่มีประวัติเคยผ่าคลอดหรือไม่มีภาวะเสี่ยงหมอมจะแนะนำให้คลอดด้วยวิธีธรรมชาติ แต่ที่ทราบจากคุณแม่ กรณีนี้เกิดจากภาวะที่ไม่สมดุลกันระหว่างขนาดเชิงกรานของแม่และขนาดตัวของลูก หมอพยายามทำทุกทางให้เด็กออกมาจนเกิดภาวะนี้ขึ้นมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr. Dark</p> <p>-เคสที่ออกข่าวตั้งแต่ 10 วันก่อน ผัง รพ.ยังเงียบอยู่ แปลกๆ หลังแม่มาร้องกับ นายกองตรี ธนกฤต ขอให้ สธ. ช่วยเจรจา (หมายเหตุ ไม่ใช่ รพ.ใน สังกัด สธ.)</p>	
<p>เพิ่มหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปากฯ สาระวิชาการได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่องหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติม ที่ อ.ก.พ.สธ. ถึง ผวจ.ทุกจังหวัด สาระสำคัญ คือ ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในสังกัด สป.สธ. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติม ให้ถือเสมือนไปปฏิบัติราชการ และอาจนำผลงานจากการลาศึกษาไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้ โดยมีการเพิ่มเติมข้อความในหนังสือรายชื่อหลักสูตรเพิ่มเติมว่า “57 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล” นอกนั้นให้เป็นไปตามแนวทางฯ เดิมทุกประการ</p>	
<p>พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (newtv, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย รมว.สธ. มอบหมายให้เร่งดำเนินการตามนโยบายสานต่อเรื่อง ดูแลขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะ อสม. ซึ่งเป็นพลังภาคประชาชน สบส.จึงกำหนดจัดทำร่าง พ.ร.บ. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือกฎหมาย อสม. ให้แล้วเสร็จภายในปีพ.ศ.2567 โดยจัดให้ อสม.ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.67 และจัดประชาพิจารณ์ 4 ภาคให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. ซึ่ง อสม.ทุกคนถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาร่างกฎหมาย พร้อมเชิญชวนพี่น้องอสม.ทั้ง 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ ผ่านเว็บไซต์กรมสบส. เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรา พ.ร.บ.ต่อไป</p>	
<p>ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ Biz Portal</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส. เปิดช่องทางให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภาครัฐลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ Biz Portal หรือ Business Portal ระบบกลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เพื่อขอรับบริการทดสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานสำหรับทดสอบเครื่องมือแพทย์ สะดวก ลดขั้นตอน และทราบผลรับตรวจเครื่องมือได้ในทันที</p>	
<p>เตือนระวังอันตรายช่วงลมมรสุม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, tnn)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนในช่วงฤดูฝนและลมมรสุม มีฝนตกหนักและลมแรงควรระมัดระวังการอยู่ในพื้นที่ โถงแจ้ง ใกล้ต้นไม้สูงใหญ่ หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เพราะอาจเกิดการหักโค่นล้ม หรือหล่นทับทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ควรตรวจสอบบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉิน วางแผนการเดินทาง สังเกตอาคารที่กำบัง ที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย และติดตามพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการเดินทางหรือกิจกรรมทางน้ำควรระวังคลื่นลมแรง หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินควรตั้งสติและขอความช่วยเหลือ ทางสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	
<p>วัดโรคเทียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thairath, true, tnn, bangkokbiznews, thaitodaynews, thansettakij, pptv, hfocus)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เตือนอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอมีโอกาสเป็นวัดโรคเทียม มีอาการคล้ายผู้ป่วยวัดโรค เนื่องจากการติดเชื้อส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นที่ปอด อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ไข้ ไอเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ เหนื่อยง่าย เสมหะเป็นเลือด น้ำหนักลด เบื่ออาหาร เหงื่อออกในตอนกลางคืน อ่อนเพลีย นอกจากนี้ยังพบอาการอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการติดเชื้อ เช่น ต่อมมูกน้ำเหลืองบริเวณคอ หรือขาหนีบ ผื่นผิวหนัง ฝี หรือแผลเรื้อรัง เป็นต้น หากมีอาการเหล่านี้ หรือสงสัยว่าตนเองป่วยวัดโรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ควรรีบไปพบแพทย์ วัคซีนโรคภัยที่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด “รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย” สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองโรค โทร. 02 212 2279 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p>	
<p>วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, thansettakij, thaipbs, thaitodaynews, thailandplus, plewseengern)</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค เผย วันที่ 1 ก.ค.ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี เพื่อสร้างความตระหนัก และส่งเสริมการตรวจเอชไอวี ให้เป็นเรื่องปกติ เพื่อทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง และเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพโดยเร็ว ลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ลดการเสียชีวิตจากเอดส์ พร้อมชวนตรวจเอชไอวี “ตรวจฟรี ตรวจง่าย ตรวจได้ด้วยตัวเอง” เปลี่ยนความกังวล เป็นความมั่นใจ ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ โดยคนไทยสามารถตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นขอตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน</p>	
<p>ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, thaipbs, thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. แนะนำวิธีเลือกซื้อชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น ร้านขายยา ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสังเกตเลขใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ อ่านฉลากก่อนซื้อ ตรวจดูวันที่ผลิต วันหมดอายุ และศึกษาวิธีการใช้จากเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้ง ทั้งนี้ หากชุดตรวจคัดกรองแสดงผลเป็น “ลบ” และมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งล่าสุดในช่วงระยะเวลา 3 เดือนก่อนการตรวจ อาจอยู่ในระยะที่ชุดตรวจยังไม่สามารถตรวจพบการติดเชื้อได้ ควรตรวจซ้ำอีกครั้ง อย่างน้อย 3 เดือนหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งล่าสุด และไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสแล้ว เพราะอาจทำให้เกิดผลลบลบปลอมได้</p>	
<p>เชื้อไวรัส RSV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, แนวหน้า)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริยกุลนวิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า RSV เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ มักระบาดในฤดูฝน ไวรัสเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก ผ่านการสัมผัสฝอยละอองจากการไอ จามของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ RSV การสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งและเชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมง และอยู่ที่มือของเราได้นานประมาณ 30 นาที แนะนำผู้ปกครองเฝ้าระวัง สังเกตอาการบุตรหลาน ดูแลสุขภาพลูกให้แข็งแรง หมั่นล้างมือให้สะอาด หากป่วยให้แยกตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น ทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในที่แออัดหรือในที่สาธารณะ ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ ดื่มน้ำสะอาด ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ</p>	
<p>โรคมะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลก เป็นมะเร็งที่พบมาก 1 ใน 5 ในผู้หญิงไทย สธ. โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. มีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ จึงผลักดันการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจทางช่องคลอดด้วยตัวเอง (HPV Self-sampling) เพิ่มทางเลือกให้ผู้หญิงไทยที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรองให้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้น</p> <p>นพ.เมธี วงศ์เสนา ผอ.รพ.มะเร็งลพบุรี เผย รพ.ฯ เปิดให้บริการตรวจค้นหาคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Self Test เพื่อตรวจหาเชื้อ HPV ในสตรีบางท่านที่มีความเขินอาย เพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรองให้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้น โดยการจองผ่านแอป เป๋าตัง และส่งสิ่งส่งตรวจทางไปรษณีย์ไทย</p>	
<p>Functional Foods</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, nbt, hfocus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย ปัจจุบันอาหารฟังก์ชัน (Functional Foods) หรืออาหารที่มีการเติมสารอาหารและสารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพ นอกจากจะเป็นกลุ่มอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้ทำหน้าที่ได้เป็นปกติ หรือช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ ทำให้ได้รับความสนใจจากทั่วโลก ออย. จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 447 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหารบนฉลาก โดยได้กำหนดนิยามและลักษณะการกล่าวอ้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกล่าวอ้างให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ และมีบัญชี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ท้ายประกาศฯ กำหนดข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Positive list) 3 ลักษณะ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล</p>	
<p>ผลดำเนินคดีผลิตภัณฑ์ ITCHA XS</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, thainews, ผู้จัดการ, news1live, thebetter, sonthitalk, thebangkokinsight)</p> <p>- พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ. เผยความคืบหน้าการออกหมายเรียกให้ เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา และ มิค บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ สองสามีภรรยา พรี่เซ็นเตอร์ อาหารเสริม "ITCHA XS" มาเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โฆษณาอื้ออวดสรรพคุณเกินจริง ว่า ถ้าสุดท้ายการพิจารณาสั่งฟ้องก่อนที่ศาลจะมีความเห็นสั่งปรับทั้งคู่เป็นเงินคนละ 6,000 บาท</p>	
<p>แล็บรัฐใช้ฉลากโภชนาการแบบใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, sonthitalk, prd.)</p> <p>- นายชาคริต เทียบเกียรติ กรรมการ ผอ.เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทยในฐานะแล็บของรัฐ พร้อมให้บริการและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมาย ตามประกาศ สธ. ฉบับ 445 ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากโภชนาการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องทำฉลากสินค้าใหม่ สำหรับผู้ประกอบการที่ตรวจฉลากโภชนาการกับทางแล็บไปแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขอจัดทำฉลากใหม่ โดยเป็นการตรวจเพิ่มเพียงรายการเดียวคือ โทแทสเซียม ไม่จำเป็นต้องตรวจใหม่ทั้งหมด จากนั้นทางแล็บจะออกใบรายงานผลฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่ให้</p>	
<p>ผลักดันสตาร์ทอัพสร้างนวัตกรรมการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผอ.อภ. กล่าวว่า อภ. ร่วมกับ บ.ดูเรียน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมคัดเลือกรอบ Final pitching และปิดโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม GPO Ignite Program ปีที่ 2 ผลักดันผลงานนวัตกรรมจากทีมสตาร์ทอัพ สร้างเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุน เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทยให้เติบโตสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากลในอนาคต</p>	
<p>รัฐบาล เตรียมเพิ่มเงินช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง ดิดบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(คมชัดลึก, ไทยรัฐ ,แนวหน้า , ข่าวสด,สวพ.91, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, การเงินการธนาคารออนไลน์, linetoday, thebangkokinsight, siamnews, bugaboo, pptvhd36, mcof, ch5, tnn, thecoverage)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในแต่ละปีจะมีผู้มีภาวะพึ่งพิง (ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง) ได้รับการดูแลจากภาครัฐอยู่ที่จำนวน 320,000 คนต่อปี แต่พบว่ามีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มอื่น ๆ ในชุมชนเพิ่มเติมอีก เช่น กลุ่มที่มีภาวะสมองเสื่อม กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care) เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นหรือความต้องการที่ต้องได้รับการดูแล ดังนั้น บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบให้ขยายกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ครอบคลุมกลุ่มที่มีภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่ระยะปานกลางและกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วย โดยคาดการณ์ว่า จะทำให้มีผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลในระบบเพิ่มรวมเป็นจำนวนประมาณ 6 แสนคน นอกจากนี้ บอร์ด สปสช. ได้อนุมัติเพิ่มงบประมาณค่าบริการจากเดิมเหมาจ่ายการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ จากจำนวน 6,000 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มเติมเป็นจำนวน 10,442 บาทต่อคนต่อปี (เพิ่มขึ้น 4,442 บาทต่อคนต่อปี) ซึ่งจะทำให้ อปท. มีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นในการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ทำให้หน่วยบริการสามารถจัดบริการได้ดีขึ้น รวมถึงจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย ขณะเดียวกันยังทำให้เกิดแรงจูงใจหน่วยบริการที่มีศักยภาพ เช่น สถานชิวาภิบาลที่อยู่กระจายในชุมชนเข้าร่วมให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, bugaboo, tnnthailand , linetoday, thebangkokinsight,)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า แนวโน้มการระบาดของโควิด 19 เป็นไปตามฤดูกาล มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะมีจุดสูงสุดราวเดือนส.ค. และจะลดลงในเดือนก.ย. ต.ค. อัตราการเสียชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ ลดลงอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าโรครีมีความรุนแรงลดลง ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กลุ่มเสี่ยงและเปราะบาง สายพันธุ์ไวรัสถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนจาก JN.1 มาเป็น KP.2 และ KP.3 ความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้น มีแต่จะลดลง การระบาดตามฤดูกาลจะเป็นเช่นนี้ในปีต่อ ๆ ไป</p>	
<p><u>ธนาคารชีวภาพมะเร็ง ได้มาตรฐาน ISO</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, newtv, hfocus, INN, nationtv)</p> <p>- ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดแถลงข่าว "ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20387 : 2018 ด้านธนาคารชีวภาพเป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมขยายการเข้าถึงด้านวิจัยต่อเนื่องในทุกระดับ" ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ ในการเป็นคลังจัดเก็บตัวอย่างทางคลินิกที่มีคุณภาพสูง และเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือด้านงานวิจัยชีวการแพทย์ด้านโรคมะเร็งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยได้ พร้อมเปิดให้บริการกับหน่วยงานและองค์กรที่สนใจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยมะเร็งแบบสหสถาบันกับองค์กรทั้งในและนอกประเทศ</p>	
<p><u>ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 "ประชากรและสังคม 2567"</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 "ประชากรและสังคม 2567" ภายใต้แนวคิด ประชากรและความยั่งยืน: ประเด็นสำคัญทางนโยบาย โดยนำเสนอบทความวิชาการ 3 ประเด็นหลัก ในมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ มิติด้านการเกิด เด็ก และครอบครัว มิติด้านสุขภาพ อาหาร และสิ่งแวดล้อม และมิติด้านการย้ายถิ่นของประชากรต่างอารยธรรม ซึ่งประเด็นที่ได้จากการประชุมวันนี้ นำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยในส่วนของนโยบายด้านสุขภาพและสาธารณสุข มีข้อเสนอแนะดังนี้ พัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงและการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการติดตามสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)</p>	
<p><u>แพทย์ทำแท้งให้ได้ แม้ไม่มีผู้ให้ความยินยอม</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวอิศรา</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา แพทย์ข้อบังคับแพทยสภา ให้แพทย์สามารถยุติการตั้งครรภ์ให้หญิงที่มีสภาวะผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจได้ หากไม่มีผู้ให้ความยินยอม เพื่อประโยชน์สูงสุดของหญิงนั้น</p>	
<p><u>จับแม่ค้าขายน้ำต้มใบกระท่อม</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch7)</p> <p>- ฝ่ายปกครอง และสสอ.รัตภูมิ จับกุมแม่ค้าน้ำต้มใบกระท่อม ซึ่งเปิดขายอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่ง ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ยึดน้ำต้มใบกระท่อมบรรจุขวดพร้อมดื่ม 500 ขวด เปิดขายตลอด 24 ชม</p>	
<p><u>ช่วยยายเพ็ญ หัวใจแกร่ง เลี้ยงลูกชายพิการ 4 คน</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, linetoday, sonthitalk)</p> <p>- ความช่วยเหลือทยอยส่งถึงยายเพ็ญ วัย 89 ปี ที่ต้องเลี้ยงลูกชายพิการ 4 คน ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ หลังชาวบ้านห่วงใยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ ล่าสุดนายสุเทพ คำโต นอภ.ปะคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสอ.ปะคำ สมาชิกสภา อบจ.เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปะคำ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคุณยายเพ็ญ พร้อมมอบเงินและสิ่งของให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้น นอภ.จะดูแลการซ่อมแซมบ้าน ส่วนในระยะยาวจะหารือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	
<p><u>ชาวเชียงรุ่งเดือดร้อนหนัก บ.เอกชนขนถ่ายหินก่อมลพิษ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด, linetoday)</p> <p>- ชาวบ้าน 200 คน 2 หมู่บ้านใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ยื่นร้องเรียนต่อนายอำเภอเชียงของ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการขนถ่ายหินลิกไนต์จากลาวก่อมลพิษ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายรอบแต่เงียบ</p> <p>นายหมอก กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน ไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชียงของ เนื่องจากบริษัทเอกชน ซึ่งได้ประกอบกิจการลานกองถ่ายหินลิกไนต์ ส่งผลให้เกิดมลพิษจากฝุ่นละออง ส่งกลิ่น และน้ำจาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กองถ่านหินได้ไหลลงสู่คลองชลประทาน (ร่องแห้ง) ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายรอบแต่เงียบ</p> <p>-นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเชียงของ กล่าวว่า หลังจากรับเรื่องร้องเรียน ได้สรุปแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหา คือ 1.ประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการว่าเป็นไปตามตามข้อกำหนด และข้อห้ามการใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 2.ประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1 (เชียงใหม่) ในการตรวจสอบค่าฝุ่นในอากาศและสิ่งปนเปื้อนในแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบกิจการ เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลสถานประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อไป โดยจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์</p>	
<p>AI จับผิดคลื่นเสียง-ใบหน้า คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-ทีมวิจัยจากออสเตรเลียได้พัฒนา AI ที่ทำงานบนสมาร์ตโฟน โดยช่วยคัดกรองสัญญาณของโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการสแกนใบหน้าตรวจสอบความสมมาตรและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ</p>	